

เมื่อจัดการเรื่องทะเบียนวัตถุเรียบร้อยแล้ว
นั้นก็เปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้า ชมได้ ก็มีกลุ่ม
ชาวบ้านทั้งในและนอกหมู่บ้านมาเข้าเยี่ยมชม
อยู่เรื่อยๆ ส่วนใหญ่การติดต่อจะเข้ามาทาง
เทศบาลฯ ก่อนและเทศบาลจะประสานงานมา
ที่กลุ่มและเตรียมความพร้อมสำหรับการนำ
ชม

ผู้เข้าชมส่วนใหญ่ของพิพิธภัณฑ์จะเป็น
หน่วยงานปกครองท้องถิ่นหรือชุมชนที่จะ
ก่อตั้งโครงการสายใยชุมชนในพื้นที่ของตัว
เองที่มีแผนที่จะจัดทำพิพิธภัณฑ์ เหมือนกันก็
มาดูเป็นต้นแบบนอกจากนี้กลุ่มนักเรียนใน
โรงเรียนวัดโคกพุทรา มาเรียนรู้วิธีสีข้าวสาร
ด้วยกำลังคน การเรียนทำขนม การเรียนทำ
อาหารจากสมาชิกในกลุ่มโครงการสายใย
ชุมชนและยังมีการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
เช่นการไปร่วมงานโอท็อปและนำวัตถุจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์ไปประกอบในการจัดงาน
ด้วย



Address

หมู่บ้าน ๑
ตำบล โคกพุทรา อำเภอ
โพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง

Phone

035-610891

Website

www.kpmt.com

Social Media



กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



พิพิธภัณฑ์ ภูมิปัญญาไทย บ้านโคกพุทรา



เทศบาลตำบลโคกพุทรา



กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ริ้วของพิพิธภัณฑภุมปิณญา ไทยบ้านโคกพุทรา

ช่วง ปี พ.ศ.2539 - 2540 นั้น ชาวบ้าน
กลุ่มหนึ่งในตำบลโคกพุทราได้มารวมกลุ่มกัน
ผลิตข้าวซ้อมมือ ใช้วิธีสีข้าวแบบวิธีดั้งเดิม
เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน เครื่องสีด้วยมือ
นี้ เมื่อสีข้าวไปได้ประมาณ 1 เหวียนก็จะหมด
สภาพ หลายๆ เครื่องเข้า กลุ่มผู้สูงอายุและ
กลุ่มนักเรียนที่ช่วยกันทำนั้นก็เห็นว่า เครื่องสี
ที่หมดสภาพเหล่านี้ไม่ควรทิ้งน่าจะเก็บไว้ให้
เด็กๆ รุ่นหลังได้ทำ ความรู้จักกันน่าจะดี ก็เลย
นำเรื่องนี้ไปคุยกันทางเทศบาลตำบลโคก
พุทราว่าจะจัดทำพิพิธภัณฑภุมปิณญา ขึ้น ทาง
เทศบาลตำบลโคกพุทรายินดีให้การสนับสนุน
ก็จัดงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้าง
พิพิธภัณฑภุมปิณญา แม้ว่ารูปร่างของอาคารจะไม่เหมาะ
สมในการทำพิพิธภัณฑภุมปิณญา แต่ว่าก็ได้ช่วยกัน
จัดรูปแบบ และการจัดวางวัตถุจัดแสดงให้ดู
เข้าท่ามากที่สุด



โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสาน
วัฒนธรรมความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของ
คนในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้ใช้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ของลูกหลานในชุมชน และเป็นแหล่ง
เผยแพร่ความรู้ด้านวิถีชีวิตของชาวนาในเขต
ชนบทภาคกลางซึ่งวัตถุประสงค์เหล่านี้
เพราะในเขตพื้นที่ตำบลโคกพุทราตั้งแต่เดิม
ก็เป็นพื้นที่ทำนา อาชีพหลักของชาวบ้านคือ
การทำนา ช่างฝีมือต่างๆ และอาชีพหาลา
สำหรับปัจจุบันนี้อาชีพหลักก็มีการรับจ้าง
ตามโรงงานต่างๆ เข้ามาอีก ทำให้วิถีชีวิต
แบบชาวนา การหาอยู่หากินแบบเดิมค่อยๆ
หายไป เด็กๆ รุ่นหลังจะไม่รู้จักกัน จึงน่าจะ
เกิดกิจกรรมหรือแหล่งการเรียนรู้ที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องวิถีชีวิต ของชาวโคกพุทรา
เกิดขึ้นนั่นเอง



หลังจากที่ได้อาคารมาเรียบร้อยแล้ว
นั้นโดยอาศัยพื้นที่ของวัดโคกพุทราเมื่อจะ
เริ่มจัดแสดงครั้งแรกก็มีเพียงเครื่องมือ
ของกลุ่มชมรมที่ใช้สีข้าวกล้องแต่ภายใน
ชุมชนก็ยังมีเครื่องมือเหล่านี้วางทิ้งไว้ใน
บ้านอยู่จึงได้ประกาศออกไปสู่ชุมชนว่า
ทางชมรมผู้สูงอายุจะจัดทำพิพิธภัณฑภุมปิณญาจะ
ขอรับบริจาคข้าวของที่เก็บไว้ไม่ได้ใช้แล้ว
ภายในเวลาแค่ 3 วัน ข้าวของมากมายทั้ง
ใหม่และเก่าเมื่อได้ข้าวของมาดังนั้นก็
จัดการลงทะเบียนวัตถุและรายละเอียดว่า
ของชิ้นไหนใครบริจาคตัวทะเบียนวัตถุนี้
ได้ตัวแบบมาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเรียก
ว่า"ทะเบียนเดินทุ่ง" โดยมีคุณ
สายัณห์ สุทธิพันธุ์เป็นคนดูแลอยู่
เมื่อก่อนนี้ทำลงในคอมพิวเตอร์แต่พอ
คอมพิวเตอร์ถูกขโมยไปก็เลยจัดทำเป็น
รูปเล่มออกมาและตัวไฟล์ดิจิทัลก็ยังมี
ประกอบกันไปด้วย